

Số: /UBND-NN

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

V/v quản lý an toàn thực phẩm
trong bối cảnh dịch Covid-19.

Kính gửi:

- Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 13327/UBND-VPĐP ngày 30/8/2021 về việc quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trong bối cảnh dịch Covid-19. Để thực hiện tốt công tác quản lý về ATTP, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ được giao về ATTP năm 2021 đảm bảo phù hợp với các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND các xã, thị trấn:

- Tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xã ATTP theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh. Tạm dừng hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2021 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đối với các xã chưa hoàn thành tiêu chí xã ATTP (Nông Trường, Khuyến Nông, Hợp Thành), yêu cầu UBND các xã khẩn trương thực hiện, hoàn thành các tiêu chí xã ATTP, trình UBND huyện về thẩm tra, báo cáo Văn phòng điều phối ATTP tỉnh thẩm tra, công nhận xã ATTP trong quý 4/2021.

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo các quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể:

+ Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cơ sở chế biến suất ăn sẵn mang về, bếp ăn tập thể, bếp ăn khu cách ly tập trung): Người chế biến thức ăn phải đeo khẩu trang khi chế biến, tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc giữa nhân viên chế biến, phục vụ và người sử dụng thực phẩm; những người có ít nhất một trong các triệu chứng ho, sốt, khó thở không được bố trí làm việc tại cơ sở. Đối với suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn và bảo quản theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển. Thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

+ Đối với hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố: Người kinh doanh thức ăn đường phố phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm, thức ăn; giữ khoảng cách tiếp xúc trực tiếp với khách hàng; thực phẩm, thức ăn phải được bao gói trong hộp/túi kín, an toàn trước khi giao cho khách hàng. Yêu cầu không phục vụ cùng lúc quá đông người để bảo đảm khoảng cách an toàn.

+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Thực hiện các quy định pháp luật về ATTP quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định và hướng dẫn của cơ quan Y tế.

+ Đối với các chợ truyền thống: UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban Quản lý các chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm thực phẩm tại chợ phải thực hiện việc ghi chép, lưu giữ chứng từ liên quan đến việc mua bán nhằm đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại các chợ theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường; tổ chức test kháng nguyên Covid-19 cho các bộ, quản lý, các hộ tiểu thương trong chợ.

2. Giao Văn phòng Điều phối Vệ sinh ATTP huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về ATTP của các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành; tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện -Trưởng Ban Chỉ đạo về ATTP huyện xem xét giải quyết.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc